
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 

คร้ังที่  ๔/๒๕๖๐ 2 

เมื่อวันจันทรท์ี่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย 4 

........................................................................ 
 6 

ผู้มาประชุม 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ รองอธิการบดี     กรรมการ 8 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส รองอธิการบดี     กรรมการ 
๓.  รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา  แสงเรือง  รองอธิการบดี     กรรมการ 10 

๔.  อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม   รองอธิการบดี     กรรมการ 
๕.  อาจารย์จุไร  วรศักดิ์โยธิน   รองอธิการบดี     กรรมการ 12 

๖.  อาจารย์ปฏิพัทธ์  ภู่งาม   ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 
๗.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 14 

      และสังคมศาสตร์     กรรมการ  
๘.  อาจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 16 

๙.  อาจารย์ ดร.สถาพร  ปกป้อง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
๑๐.อาจารย์ชินวงศ์  ศรีงาม   ผู้อ านวยการวิทยาลัย 18 

นานาชาติพระนคร    กรรมการ 
๑๑.อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 20 

และงานทะเบียน     กรรมการ 
๑๒.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  ไม้เจริญ ผู้อ านวยการส านักศิลปะ 22 

และวัฒนธรรม       กรรมการ 
๑๓.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  กรรมการ 24 

๑๔.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  ป้อมสถิตย์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ    กรรมการ 26 

๑๕.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์  รักชาติ  เลขานุการและผู้ประสานงานบริหาร กรรมการ 
๑๖.นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่   ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี     กรรมการ 28 

                       และเลขานุการ 
 30 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช  บุญประจักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 32 

และเทคโนโลยีรักษาราชการแทน 
อธิการบดี     ประธานกรรมการ 34 



 ๒ 

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โองการ  วณิชาชีวะ ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 2 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต  โสไกร  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กรรมการ 
๕.  อาจารย์ ดร.ดิเรก  พรสีมา   คณบดีคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู   กรรมการ 4 

๖.  อาจารย์พีลาภ  วงษ์พานิชย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ   กรรมการ 
 6 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  อาจารย์ ดร.วฤชา  ประจงศักดิ ์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 

๒.  อาจารย์อิสรี  ศรีคุณ    รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๓.  อาจารย์เบจวรรณ  ศรีมารุต   รองคณบดีคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู 10 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.   12 

 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช  บุญประจักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  14 

รักษาราชการแทนอธิการบดี  ติดราชการ  จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  
รองอธิการบดี  เป็นประธาน  และได้กล่าวเปิดประชุม  จากนั้นได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ16 

ประชุมที่ก าหนด  สรุปผลการประชุม มีดังนี้ 
 18 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑  แจ้งค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ20 

พระนคร 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ขอแจ้งค าสั่ ง                     22 

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดังนี้ 
 ๑.  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่  ๐๑๓/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  24 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ตามที่รองศาสตราจารย์พงศ์  
หรดาล  อธิการบดีได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี  เพ่ือให้การบริหารกิจการมหาวิทยาลัย           26 

ราชภัฏพระนคร  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  สภามหาวิทยาลัยจึงมีมติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช              
บุญประจักษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ28 

พระนคร 
 ๒.  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่  ๐๑๖/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. 30 

๒๕๖๐  เรื่อง  แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ตามที่อธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง
เนื่องจากครบวาระ  มีผลให้รองอธิการบดีพ้นจากต าแหน่งด้วย  เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัย32 

ราชภัฏพระนครเป็นไปโดยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งรองอธิการบดี ดังนี้ 
      ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ 34 

      ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑล  จันทร์แจ่มใส 
      ๓.  รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา  แสงเรือง 36 



 ๓ 

      ๔.  อาจารย์ประวิทย์  ขาวปลื้ม 
      ๕.  อาจารย์จุไร  วรศักดิ์โยธิน   2 

 ๓.  ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่  ๐๑๕/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตามที่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์4 

และสังคมศาสตร์  ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง  รองศาสตราจารย์สุพจน์  
แสงเงิน  ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 

 ๔.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่  ๐๘๐๔/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้ง  8 

อาจารย์ชินวงศ์  ศรีงาม  เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร 
 ๕.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่  ๐๘๔๕/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  10 

เรื่อง  มอบหมายงานและมอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี   
 ๖.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่  ๐๘๔๖/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  12 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  เพื่อให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  จึงแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีดังนี้ 14 

      ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โองการ  วณิชาชีวะ 
      ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี 16 

      ๓.  อาจารย์ปฏิพัทธ์  ภู่งาม 
 ๗.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่  ๐๘๔๗/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  18 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานและติดตามงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ๘.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่  ๐๘๔๘/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  20 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 ๙.  ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่  ๐๘๕๒/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  22 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ตามที่
ต าแหน่งผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมได้ว่างลงและยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง  เพ่ือให้การ24 

ด าเนินงานด้านอาคารสถานที่  ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อทาง26 

ราชการ  จึงแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 28 

 ๑๐.ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ที่  ๐๘๕๓/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  ตามที่ต าแหน่ง30 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนได้ว่างลงและยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง  เพื่อให้การด าเนินงานด้านนโยบาย
และแผนของมหาวิทยาลัยด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพและเป็น32 

ประโยชน์ต่อทางราชการ  จึงแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์โองการ  วณิชาชีวะ  ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้รักษา
ราชการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 34 

มติที่ประชุม รับทราบ 



 ๔ 

  ๑.๒  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และด าเนินการเพื่อเสนอชื่อผู้สมควรด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี 2 

อาจารย์จุไร  วรศักดิ์โยธิน  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  การประชาสัมพันธ์และด าเนินการเพ่ือเสนอ
ชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี  ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ส่วนหนึ่งแล้วในการประชุมคณะกรรมการ4 

อ านวยการจัดการศึกษา  เนื่องจากสภามหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ซึ่งมี
องค์ประกอบตามข้อบังคับ  ประกอบด้วย  ดร.ถนอม  อินทรก าเนิด  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เป็น6 

ประธานกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ๒  ท่าน  และผู้แทนผู้บริหาร คือ  อาจารย์ ดร.สถาพร  ปกป้อง  ผู้แทน
คณาจารย์ คือ  อาจารย์ ดร.ชาติเมธี  หงษา  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  และเลขานุการสภา8 

มหาวิทยาลัยเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา  ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้แต่งตั้งเพ่ือด าเนินการสรรหา
อธิการบดี   และได้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายละเอียดให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบ  ดังนี้  10 

๑ .   ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร 
เรื่อง  แนวทาง  วิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   พร้อม12 

เอกสารแนบท้ายประกาศฯ หมายเลข ๑ และหลายเลข ๒  

๒.  แบบการสมัครเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (แบบ สอ.๐๑/14 

๒๕๖๐)  
๓.  แบบเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  (แบบ สอ.๐๒/16 

๒๕๖๐)  
๔.  แบบตอบรับการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี18 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

๕.  แบบประวัติและผลงานของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดี20 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

๖.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.22 

๒๕๕๕  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหา
อธิการบดี (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๖  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ว่าด้วยคุณสมบัติและ24 

วิธีการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๙  

และเอกสารเพ่ิมเติมที่ได้น ามาแจ้งคือ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการประชุม26 

สภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๕๙  และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ  คือรายชื่อหน่วยงานที่
มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดี  โดยขอให้หน่วยงานด าเนินการจัด28 

ประชุมให้บุคลากรในสังกัดหารือร่วมกันให้ได้ข้อสรุปในการเสนอชื่อ  และเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีตามแนวทาง  วิธีการ  หลักเกณฑ์  ตามเวลาที่ก าหนดคือ  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ. 30 

๒๕๖๐  ถึงวันพฤหัสบดีที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งแต่ละหน่วยงานสามารถเสนอชื่อได้ไม่เกิน
หน่วยงานละ  ๒  ชื่อ    32 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 34 

 



 ๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๐ 
 ประธานที่ประชุมเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจรายงานการประชุม                 2 

ครั้งที ่ ๓/๒๕๖๐  เมื่อวันจันทร์ที่  ๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  จ านวน   ๒๘   หน้า 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  โดยมีข้อแก้ไขดังนี้ 4 

 หน้าที่  ๑๐  บรรทัดที่  ๑๘  “GFMIF”  แก้ไขเป็น  “GFMIS”     
 หน้าที่  ๒  บรรทัดที่  ๒๗  ตัดค าว่า “เรื่องอะไร”  ออก 6 

 หน้าที่  ๒  บรรทัดที่  ๒๙  “๒  ห้องอธิการบดี”  แก้ไขเป็น  “๒  ฟ้องอธิการบดี” 
 หน้าที่  ๒  บรรทัดที่  ๓๐  “ก็ต้องเป็นผู้ถูกฟ้องที่  ๒  ต่อไป”  แก้ไขเป็น  “ก็อยู่ในฐานะผู้ถูก8 

ฟ้องที่  ๒ ต่อไป” 
 หน้าที่  ๒  บรรทัดที่  ๓๐  ตัดค าว่า  “จึงขออนุญาตให้ความชัดเจน”  ออก 10 

 หน้าที่  ๒  บรรทัดที่  ๑๘  “เพราะว่าหากถ้ากระผมไม่อยู่”  แก้ไขเป็น  “ท่านอธิการบดีกล่าวว่า  
“เพราะถ้าหากกระผมไม่อยู่ในราชการแล้วจะไม่มีผู้ใดด าเนินการ”  เพราะการจดรายงานการประชุมจะไม่12 

จดสรรพนามบุรุษที่  ๑  จะต้องอยู่ในเครื่องหมายค าพูด   
 หน้าที่  ๘  บรรทัดที่  ๑๐  “ที่จะจับมหาวิทยาลัยต่อว่า”  แก้ไขเป็น  “ที่จะก ากับมหาวิทยาลัย14 

ต่อไปว่า” 
 หน้าที่  ๘  บรรทัดที่  ๑๑  “จะได้รู้ไปเลยว่าหลักสูตรต้องเป็นเรื่องของส านักส่งเสริมฯ”  แก้ไข16 

เป็น  “เพ่ือความชัดเจนหลักสูตรต้องเป็นเรื่องของส านักส่งเสริมฯ” 

 หน้าที่  ๘  บรรทัดที่  ๑๗  “รบกวนคณบดีแต่ว่านัดกัน”  แก้ไขเป็น  “รบกวนคณบดีให้นัดกัน” 18 

หน้าที่  ๒๕  บรรทัดที่  ๒๖  “สามารถรับนักศึกษาได้”  แก้ไขเป็น  “สามารถรับนักเรียนได”้ 

 หน้าที่  ๘  บรรทัดที่  ๓๑  “ขณะนี้ก็หารือกันเพียง  ๑๑๕  คน”  แก้ไขเป็น  “ขณะนี้ก าลังหารือ20 

เรื่องรับนักเรียน  ๑๑๕  คน” 
   22 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
- ไม่มี – 24 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องสืบเนื่อง 26 

  - ไม่มี –  
 28 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๕.๑  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  กรณีที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว30 

และมีงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่ า  กองนโยบายและแผน  32 

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว  และมีงบประมาณเหลือจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยได้ประสานข้อมูลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากงานพัสดุ           34 

กองคลัง  ส านักงานอธิการบดี  พบว่า  งบประมาณแผ่นดิน  ประเภทงบลงทุนมีงบประมาณคงเหลือ       



 ๖ 

จากการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเงิน  ๖,๐๓๓,๓๓๗.๙๑  บาท  จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงเพ่ือด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เป็นงบด าเนินงาน/ค่าสาธารณูปโภคแล้ว  และได้ด าเนินการจัดส่งข้อมูลไปยังส านักงาน2 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อขอความเห็นชอบขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเรียบร้อยแล้ว   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  แจ้งว่า           4 

การเสนอของบประมาณในทุกปีจะมีระยะเวลาก าหนดไว้อยู่แล้ว  ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่างบประมาณที่ต้อง
ส่งคืนนั้นมาจากการบริหารจัดการเรื่องการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณที่ยังไม่พร้อมและไม่มีข้อมูล           6 

มีความเห็นว่าทุกปีที่ผ่านมายังไม่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองงบประมาณ  โดยเมื่อถึงเวลาให้เสนอขอ
งบประมาณก็จะเร่งรัดจึงไม่ได้ตรวจสอบให้ละเอียด  ซึ่งดังนั้นควรจะย้อนกลับมาพิจารณาว่ากองนโยบาย8 

และแผนจะต้องวางแผนก่อนล่วงหน้าส าหรับปีถัดไปโดยเฉพาะงบลงทุน  งบก่อสร้างที่มีรายละเอียดอยู่
แล้วต่อไปก็ไม่น่าจะเกิดปัญหา 10 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  รองอธิการบดี  ประธาน  กล่าวว่า  หากต้องการ
สร้างอาคารอ่ืนใด  เพ่ือทดแทนอาคารเดิมจะต้องคิดให้จบและจ้างออกแบบให้เรียบร้อย  เพราะการขอ12 

งบประมาณโดยแจ้งเพียงชื่ออาคารกับจ านวนงบประมาณที่ต้องใช้  โดยไม่มีแบบนั้นหากต้องหาแบบใน
เวลา  ๖  เดือน  ไม่ใช่เรื่องง่าย  และเมื่อได้มาแล้วสถานที่ ในการก่อสร้างไม่ชัดเจนก็จะท าให้เกิดปัญหา14 

ตามมา 
มติที่ประชุม รับทราบ   16 

 

๕.๒  รายงานผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๔๔           18 

(รอบมหกรรม) 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่ า  กองพัฒนานักศึกษา  20 

ส านักงานอธิการบดี  รายงานผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  ๔๔    
(รอบมหกรรม)  จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒๑ กุมภาพันธ์ – ๒  มีนาคม  ๒๕๖๐  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี            22 

สุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ 
๑.  ทีมวอลเลย์บอลชาย  โดยการแข่งขันในรอบแรกชนะ  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  รอบแรก24 

ชนะ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผ่านเข้าสู่รอบ  ๑๖  ทีม  ชนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เข้าสู่รอบ  ๘  
ทีมชนะ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เข้าสู่รอบรองชนะเลิศชนะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  26 

ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  กับสถาบันการพลศึกษา  ผลการแข่งขันชนะ  ๓ : ๐  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
(เหรียญทอง)  และป้องกันแชมป์ได้เป็นปีที่  ๔ 28 

๒.  แบดมินตันชายเดี่ยว ผ่านเข้าสู่รอบสาม  ๓๒  คน จากผู้แข่งขันแบดมินตัน จ านวน ๑๒๘ คน    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  รองอธิการบดี  ประธาน  กล่าวว่า  ได้มีการจัด30 

เลี้ยงเพ่ือขอบคุณนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง  และได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาทุกคนเรียบร้อยแล้ว   
มติที่ประชุม รับทราบ    32 

 
 34 
 
 36 
 



 ๗ 

๕.๓  สรุปรายงานผลการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์   
สังคมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์และพลังงาน  ครั้งที่  ๘ (ISEEC 2017)   2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานสรุป
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ด้านวิทยาศาสตร์  สังคมศาสตร์และพลังงาน  ครั้งที่  ๘  (ISEEC)  4 

2017  ซึ่งได้ด าเนินการจัดเมื่อวันที่  ๑๕ – ๑๗  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ  โรงแรมเอ – วัน รอยัล  ครูส  
พัทยา  จังหวัดชลบุรี  มีดังนี้ 6 

 ๑.  ผู้เข้าร่วมประชุม  และผู้เข้าร่วมงาน  ๒๐๑  คน  เป็นผู้น าเสนอ  ๑๖๒  คน  (คนไทย  ๙๘  
ต่างชาติ  ๖๔ คน)  จาก  ๘  ประเทศ   8 

 ๒.  ความพึงพอใจในการจัดประชุมในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมฯ ในระดับมาก  
โดยเรียงจากรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในงาน   สิ่งอ านวยความสะดวก10 

ภายในงาน  การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  คือ  ความพร้อมของสถานที่
จัดงาน   12 

การจัดงานครั้งนี้สามารถเพ่ิมเครือข่ายได้หลายแห่ง  และขอขอบคุณคณะกรรมการเครือข่ายที่
ร่วมกันประชาสัมพันธ์  และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ที่ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง   14 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  รองอธิการบดี  ประธาน  กล่าวว่า  ได้เข้าร่วมงาน  
โดยน าผลงานไปน าเสนอ  ซึ่งการจัดงานประสบความส าเร็จตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์   16 

จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้รายงาน  จากจ านวนประเทศที่เข้าร่วมจะมีถึง  ๘ – ๙  
ประเทศ  จ านวนผู้เข้าร่วมจ านวนมาก  และเป็นช่องทางที่มหาวิทยาลัยจะสร้างเครือข่ายได้ต่อไป  และ18 

ขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานทุกฝ่ายที่ได้ด าเนินการจัดงานได้อย่างเรียบร้อย 
รองศาสตราจารย์  ดร.สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งว่า  20 

หลังจากนี้ควรจะจัดท ารายงานเป็นแบบที่สมบูรณ์  หมายความว่าเป็นการจัดท าเป็นเอกสารที่สะท้อนถึง
ความเป็นมาของโครงการ  ประเทศท่ีเข้าร่วม  ลักษณะงานวิจัยที่น าเสนอ  และผลที่เกิดขึ้นในเชิงวิชาการ  22 

เชิงนโยบาย  หรือมีเครือข่ายเกิดขึ้นต่างๆ  เป็นรายงานที่สามารถน าเสนอได้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  แจ้งว่า  24 

หลังจากเสร็จงานได้มีการด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดโครงการอยู่  ซึ่งจะมีคณะกรรมการสรุปหลัง
ด าเนินการอยู่แล้ว  ในวันนี้เพียงแต่รายงานเบื้องต้นก่อน 26 

อาจารย์จุไร  วรศักดิ์โยธิน  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  จากที่ได้เข้าร่วมประชุมจะเห็นถึงศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ  เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง        28 

เป็นงานที่ดึงศักยภาพทุกส่วนของมหาวิทยาลัยที่สามารถออกสู่สายตาผู้อ่ืนภายในประเทศ  และนานาชาติ  
ซึ่งได้ประเทศที่เข้าร่วมงานเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  ในการท างานของคณะท างานนี้มีสิ่งที่เป็นข้อคิด30 

ส าหรับผู้ที่จะท างานต่อไปคือจะต้องมีเครือข่ายความร่วมมือของคณาจารย์ในทุกๆ ภาคส่วน  และ
คณาจารย์มีความเต็มใจอย่างยิ่งในการท างาน  ได้เห็นสิ่งที่น่าประทับใจส่วนหนึ่งของการท างานครั้งนี้คือ  32 

สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้ค าว่า “ช่วยกันบอกญาติพ่ีน้อง”  ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม  ก่อนหน้าการจัดกิจกรรม
จะกังวลมากว่าจะมีต่างชาติเข้าร่วมงานหรือไม่  ต้องใช้วิธีแบบคนโบราณคือการลงแขก  ครั้งนี้ก็เป็นการ34 

บอกญาติ  บอกแขก  พ่ีน้องทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นคณะต่างๆ ใครมีข้อตกลงความร่วมมือกับที่ใด        



 ๘ 

เคยเดินทางไปประสานสัมพันธ์กับที่ใด  ก็จะได้ญาติพ่ีน้องมา  และอีกประการหนึ่งคือการต้อนรับ  เป็น
การต้อนรับแบบญาติพ่ีน้องช่วยกันดูแล  และขณะเดียวกันก็ดูในภาพรวมไปด้วย  สิ่งส าคัญคือมีการเตรียม2 

งานอย่างดียิ่ง 
มติที่ประชุม รับทราบ   4 

 

๕.๔  การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา6 

ของรัฐ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานคณะกรรมการ8 

การอุดมศึกษา  แจ้งเรื่องการรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา    
ของรัฐ  ซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ดังนี้ 10 

๑.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย  (หลักสูตรใหม่  
๒๕๕๘)  รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 12 

๒.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  การดูแลการจัดการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ  รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่  ๒๗  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙   14 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 16 

๕.๕  สรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ครั้งท่ี  ๒๕ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานคณะกรรมการ18 

การอุดมศึกษา แจ้งสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ครั้งที่  ๒๕  
(ระหว่างวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๙ – ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙)  เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผล20 

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลให้ทราบโดยทั่วกัน   
มติที่ประชุม รับทราบ   22 

 

๕.๖  มาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้า24 

มนุษย ์
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานคณะกรรมการ26 

การอุดมศึกษา  แจ้งมาตรการทางการบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์  เพื่อให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติ28 

ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยเคร่งครัด   
มติที่ประชุม รับทราบ 30 

 

๕.๗  ขอเชิญเข้าร่วม  “โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก” 32 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  บริษัท  ซีพี  ออลล์  จ ากัด  
(มหาชน)  ขอความร่วมมือรณรงค์โครงการ “ลดการใช้ถุงพลาสติกในสถานศึกษา” เพ่ือช่วยลดปัญหาการ34 

ก าจัดขยะในสถานศึกษา    
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  รองอธิการบดี  ประธาน  กล่าวว่า บริษัท  ซีพี  36 

ออลล์  จ ากัด  (มหาชน)  เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ  “ลดการใช้ถุงพลาสติกใน
สถานศึกษา”  หากมหาวิทยาลัยเห็นชอบว่าโครงการมีประโยชน์ก็ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการรณรงค์เอง  38 



 ๙ 

เริ่มต้นที่ร้านสะดวกซื้อ seven – eleven  จะไม่ใส่ถุงพลาสติกให้หากมหาวิทยาลัยด าเนินการเข้าร่วม
โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก   ถ้าหากไม่ใช้ถุงร้านสะดวกซื้อก็จะประหยัด  และมหาวิทยาลัยก็ได้2 

ประโยชน์ในการลดปัญหาขยะในสถานศึกษาและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เห็นว่ามีประโยชน์จึงได้ตอบรับ
การเข้าร่วมโครงการฯ  โดยมอบให้กองพัฒนานักศึกษา  ผ่านไปยังรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของแต่4 

ละคณะให้ร่วมกันคิดและหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการ  และรณรงค์ให้นักศึกษาหันมา
ใช้ถุงผ้า  ซึ่งคณะจะมีการแจกทุกปีแต่นักศึกษาไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์  โดยเปิดภาคการศึกษาจะมีการ6 

รณรงค์และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  ถือว่าเป็นโครงการที่ดีต่อส่วนรวม   
มติที่ประชุม รับทราบ 8 

 

  ๕.๘  ขอความร่วมมือเสนอรายชื่ออาจารย์ระดับอุดมศึกษาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับ10 

รางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร” 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย รายงานที่ประชุมว่า  มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  12 

บุรฉัตร  ได้จัดให้มีการคัดเลือกอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ  ผู้ทรงคุณธรรม  มีผลงานดีเด่นในการ
พัฒนาคุณธรรม  และจริยธรรมของนิสิต  นักศึกษา  เพ่ือรับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร”  รางวัล14 

เสริมสร้างคนดีมีคุณธรรม  ในงาน  “วันหม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร”  งานสร้างเสิรมคนดีมีคุณธรรม  ครั้งที่  
๓๑  ในวันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐  โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษาคัดเลือกอาจารย์ที่มีผลงานดีเด่นในการ16 

พัฒนาคุณธรรม  และจริยธรรมของนิสิต  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา  จ านวน  ๑  คน  โดยส่งใบสมัครไป
ยังมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  ภายในวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐   18 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  รองอธิการบดี  ประธาน  กล่าวว่า  การเสนอ
รายชื่อผู้เข้ารับรางวัล  “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร”  รายละเอียดผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล  มีดังนี้ 20 

๑.  อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไปทั่วประเทศทั้งของรัฐ  
และเอกชนที่สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงวัฒนธรรม  22 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงกลาโหม  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และ
กรุงเทพมหานคร 24 

๒.  อาจารย์ที่เคยปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  และปัจจุบันยังคงมีบทบาทในการส่งเสริม  และ
พัฒนางานด้านศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรมของนิสิต  นักศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 26 

๓.  อาจารย์ที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้า
รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  บุคคลส าคัญของโลก”  รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม  มีสิทธิ์ได้รับการ28 

เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกได้อีกโดยให้มีข้อมูลปัจจุบันเพ่ิมเติมมาด้วย 
๔.  ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้ริเริ่มการพัฒนานิสิต  นักศึกษาด้าน30 

ศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรม  หรือผลักดันให้มีการปฏิบัติอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง   
 หน่วยงานใดจะเสนออาจารย์ท่านใดหรือไม่อย่างไรให้ดูจากรายละเอียดผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล  และ32 

คุณสมบัติต่างๆ  ตามที่มูลนิธิฯ  ได้ก าหนด   
 รองศาสตราจารย์  ดร.สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  แจ้งว่า  ขณะนี้34 

ยังพอมีเวลาขอให้มหาวิทยาลัยท าหนังสือแจ้งคณะต่างๆ  เพ่ือให้คณะได้ท าการคัดเลือกและน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือคัดเลือกอีกครั้ง  36 



 ๑๐ 

มติที่ประชุม รับทราบ  มอบส านักงานอธิการบดีท าหนังสือแจ้งแต่ละหน่วยงานเพ่ือเสนอรายชื่อ  และ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือคัดเลือกอีกครั้ง 2 

 

  ๕.๙  แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ4 

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Assessment : ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา 6 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ส านักงาน  ป.ป.ช.  แจ้งผลคณะการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity &  Assessment : 8 

ITA)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙  ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้
คะแนน  ๖๗.๘๒   10 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  รองอธิการบดี  ประธาน  กล่าวว่า   ส าหรับปีที่
ผ่านมามหาวิทยาลัยได้คะแนนที่  ๖๗.๘๒  จากเอกสารดูที่  EBIT  บางช่องจะมีคะแนนน้อย  จะเป็น12 

หลักฐานเชิงประจักษ์  เมื่อปีที่ผ่านมาไม่ได้ส่งหลักฐานหลายเรื่องเป็นเพราะว่าแบบฟอร์มที่ออกมาเสร็จ
หลังจากที่มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้ว  มหาวิทยาลัยไม่อยากโกหกตัวเองหรือสร้างข้อมูลเพ่ิมเติมขึ้นใหม่14 

จึงตัดสินใจไม่ส่งท าให้ผลคะแนนน้อย  ส าหรับปีนี้โรงเรียนนายร้อยต ารวจฯ  เป็นผู้ด าเนินการ  ซึ่งขณะนี้
มหาวิทยาลัยได้ส่งเอกสารหลักฐานรอบที่  ๑  และ  ป.ป.ช.  ได้เข้ามาเก็บข้อมูลบุคลากรไปแล้วส่วนหนึ่ง  16 

โดยให้อาจารย์  เจ้าหน้าที่  คนงาน และผู้ประกอบการ  เข้าร่วมให้ข้อมูล  จะเหลือการส่งเอกสารหลักฐาน 
EBIT รอบที่  ๒    ปีที่  ๑  ได้คะแนน  ๖๗.๘๒   ปีต่อไปคาดว่าจะได้เกินเกณฑ์คือต้องเกินร้อยละ  ๗๕  18 

หากสถาบันใดที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ  ๗๕  เกิน  ๒  ปี  จะโดนเพราะจะกลายเป็นหน่วยงานที่ไม่มี
ความโปร่งใส   20 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
 22 

  ๕.๑๐  การส่งข้อความ  SMS   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  ป้อมสถิตย์   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี24 

สารสนเทศ  รายงานที่ประชุมว่า  เนื่องจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Link)  ของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่
ในปัจจุบันเป็นของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และใช้ของ  TOT  เป็นระบบส ารอง  อยู่ที่26 

ร้อยละ  ๑๐ – ๒๐  และจากที่ได้เข้าร่วมการประชุม  ISEEC  ซึ่งเป็นวันที่ส านักงานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษาเกิดไฟไหม้  เป็นเหตุให้ระบบ  Link  หลักของมหาวิทยาลัยเสีย  จึงได้ดึง  Link  ส ารองมา28 

ใช้ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ท าสัญญาไว้เดือนละ  ๘๙,๐๐๐  บาท  จากการศึกษาข้อมูลว่าค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้  
TOT  ๘๙,๐๐๐  บาท  มีอะไรบ้าง  พบว่ามีระบบ  SMS  อยู่ด้วย  ที่ใช้ปัจจุบันจะเป็นการใช้ในการยืมคืน30 

หนังสือในห้องสมุด  จริงแล้วมหาวิทยาลัยจะใช้ได้ปีละ  ๒๐๐,๐๐๐  ข้อความ  ซึ่งปัจจุบันใช้เพียง  ๘๙๑  
ข้อความ  จึงได้หารือกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  จันทร์แจ่มใส  รองอธิการบดีว่ามหาวิทยาลัย      32 

ก็ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว  หากคณะ  หน่วยงานใด  ต้องการจะใช้ระบบ  SMS  ก็สามารถใช้ได้          
โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะจัดท าหนังสือถึงทุกหน่วยงานให้แจ้งความประสงค์ที่จะ34 

ใช้ระบบ  SMS  และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะด าเนินการน าโปรแกรม SMS ไปลงให้          



 ๑๑ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  รองอธิการบดี  ประธาน  กล่าวว่า  หน่วยงานแรก
ที่จะใช้คือ  ส านักงานอธิการบดี  ส่ง  SMS  เตือนการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   2 

รองศาสตราจารย์พิเศษกัลยา  แสงเรือง  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ในกรณีที่ก าลังเปิดรับสมัคร
นักศึกษา  จะสามารถใช้ในการสั่งข้อมูลให้นักศึกษาได้หรือไม่   4 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  ป้อมสถิตย์   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ชี้แจงว่า  จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐  ข้อความ  ส่วนตัวคิดว่าพอในการด าเนินการ   ซึ่งได้หารือกับ  6 

TOT  ว่าจะเพ่ิมข้อความอีก  ๑๐๐,๐๐๐  ข้อความแต่จะจ่ายในราคาเดิม  ซึ่ง  TOT  ก็ไม่มีปัญหาอะไร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  รองอธิการบดี  ประธาน  กล่าวว่า  เป็นบริการที่8 

มีให้อยู่แล้วก็ควรน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์  น ามาใช้กับนักศึกษาก็ดีเพราะนักศึกษาจะได้ทราบวัน
ลงทะเบียนหรือเรื่องอ่ืนๆ   10 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 12 

  ๕.๑๑  แจ้งเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า  ๘๕๐  เครื่อง  หลักสิ้นสุดสัญญา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  ป้อมสถิตย์   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี14 

สารสนเทศ  รายงานที่ประชุมว่า  ตามหนังสือเรื่องแจ้งเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์เช่า  ๘๕๐  เครื่อง  หลัง
สิ้นสุดสัญญา  ซึ่งสิ้นสุดสัญญาในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  และบริษัทต้องน าเครื่องคอมพิวเตอร์16 

กลับคืนภายในวันที่  ๒๔ – ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ทั้งนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ท าหน้าที่ดูแลคอมพิวเตอร์เช่า  ๘๕๐  เครื่อง  โดยแยกเป็นคอมพิวเตอร์เช่าในห้องปฏิบัติการ  ๗๐๐  18 

เครื่อง  และคอมพิวเตอร์เช่าที่ใช้ในส านักงาน  ๑๕๐  เครื่อง  ได้ประสานงานเพื่อขอยืมเครื่องคอมพิวเตอร์
ของศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ( ITDS)  จ านวน  ๑๘๐  เครื่อง  เพ่ือใช้ในส านักงาน  20 

ระหว่างรอกระบวนการจัดหา  ประมาณ  ๓  เดือน  โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ขอยืมจาก  ITDS  จะน ามา
ติดตั้งทดแทนตามหน่วยงานต่างๆ  ในระหว่างวันที่  ๓ – ๕  เมษายน  ๒๕๖๐  โดยให้หน่วยงาน22 

ด าเนินการส ารองข้อมูลงานออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เช่าที่จะสิ้นสุดสัญญาให้เรียบร้อย  ซ่ึงได้ท าหนังสือ
แจ้งการจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงานให้หน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว   24 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 26 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
๖.๑  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ – ลูกไก่   28 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  แจ้งว่า  
โครงการสร้างศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ – ลูกไก่  โดยร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 30 

(วช.)  สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย  และสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร         
จึงขอเชิญชวนอาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการได้  ตั้งแต่วันที่  ๒๒ – ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  โดยจะส่ง32 

รายละเอียดต่างๆ ให้แต่ละคณะทราบอีกครั้ง  
มติที่ประชุม รับทราบ   34 

  



 ๑๒ 

๖.๒  ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือการเข้าพื้นที่อาคารต่างๆ เพื่อซ่อมแซม  
ปรับปรุง  2 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา  ขณะนี้
ส านักงานอธิการบดี  ได้รับนโยบายจากผู้บริหารให้เร่งรัดด าเนินการซ่อมแซม  ปรับปรุง  แก้ไขอาคาร4 

สถานที่ทุกอาคารเพ่ือให้เกิดความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา  ซึ่งช่วงนี้จะมีการปรับปรุง  ซ่อมแซม 
และมีการเข้าตรวจสอบ  ขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงานช่วยก ากับ  ขอให้ผู้รับผิดชอบส่งมอบพ้ืนที่ในกรณีที่6 

ช่างหรือคนงานได้เข้าไปด าเนินการปรับปรุง  แก้ไข  ซ่อมแซมอาคารดังกล่าวด้วย   
มติที่ประชุม รับทราบ   8 

 

  ๖.๓  การตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้า 10 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนะ  รองอธิการบดี  ประธาน  กล่าวว่า  เนื่องจาก      
ช่วงระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๐  เป็นวันหยุดยาวเนื่องในวันสงกรานต์  จึงขอให้หัวหน้า12 

หน่วยงานช่วยก าชับเรื่องการใช้กระแสไฟฟ้า  โดยเฉพาะหม้อต้มน้ าร้อน   
มติที่ประชุม รับทราบ   14 

 

๖.๔  นัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหา วิทยาลัย   ครั้ งที่   ๕/๒๕๖๐                                       16 

ในวันจันทร์ที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย            
ชั้น  ๔  อาคารอนุสรณ์  ๑๐๐  ปีการฝึกหัดครูไทย 18 

มติที่ประชุม รับทราบ   
 20 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 22 

 
 24 

     นางสาวฉันทวรรณ  นาคชัย 
        นางสาวเพ็ญพักตร์  เปรมสุข 26 

        ผู้จดบันทึกการประชุม 
 28 

        นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 30 

 


